

## การปฏิบัติตนในกรณีขีปนาวุธตกในญี่ปุ่น

- เมื่อขีปนาวุธถูกปล่อยจะตกลง**อย่างรวดเร็ว**
- ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่ขีปนาวุธจะตกในประเทศญี่ปุ่น  
รัฐบาลญี่ปุ่นจะแจ้ง ให้ประชาชนทราบผ่านระบบ**J-Alert**  
โดยการส่งข้อความพร้อมเสียงสัญญาณเตือนภัยเฉพาะกิจผ่านวิทยุสื่อสาร  
หรือแจ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือ **ประกาศเหตุฉุกเฉิน**  
เมื่อได้รับแจ้ง  
ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของทางการอย่างเคร่งครัดและไม่ตื่นตระหนก  
ในขั้นต้นควรปฏิบัติตนดังนี้

### [กรณีอยู่นอกอาคาร]

- ควรหลบหนีไปในอาคารที่แข็งแรงหรือทางใต้ดินในบริเวณใกล้เคียง
- หากไม่มีอาคารที่เหมาะสมในบริเวณนั้น  
ให้หาที่กำบังหลบภัย หรือหมอบลงกับพื้นและป้องกันศีรษะ

### [กรณีอยู่ในอาคาร]

- ถอยห่างจากหน้าต่าง หรือหลบในห้องที่ไม่มีหน้าต่าง

~ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของทางการอย่างเคร่งครัดและไม่ตื่นตระหนก~

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **เว็บไซต์เพื่อคุ้มครองประชาชน**  
ซึ่งอยู่ในโฮมเพจของสำนักคณะรัฐมนตรี  
เว็บไซต์ :<http://www.kokuminhogo.go.jp/>

## ถาม-ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในกรณีซีปนาวุธตกในญี่ปุ่น

**คำถามข้อ1.** ใช้เวลานานเท่าไร หลังจากซีปนาวุธถูกปล่อย จนมาตกในประเทศญี่ปุ่น

**คำตอบ** หากมีการยิงซีปนาวุธจากเกาหลีเหนือสู่ญี่ปุ่น

คาดการณ์ว่าใช้เวลารวดเร็วมาก

ตัวอย่าง ซีปนาวุธถูกยิงจากบริเวณใกล้เคียงกับ ทงซังลี

ทางชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016 ซีปนาวุธใช้เวลา

10 นาที พุ่งเข้าผ่านน่านฟ้าหมู่เกาะซาคิซิมะ จังหวัดโอกินาวะ

ซึ่งอยู่ห่างจากจุดยิงประมาณ 1,600 กิโลเมตร

อนึ่ง จำนวนเวลาที่ซีปนาวุธจะตกลงในญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ อาทิ

ชนิดของซีปนาวุธ วิธีการยิง จุดที่ยิง เป็นต้น

**คำถามที่2.** ทำไมถึงหลบภัย ไป ในอาคารที่แข็งแรงหรือทางใต้ดิน

**คำตอบ** **การหลบภัยในอาคาร**(ที่แข็งแรงถ้าเป็นไปได้)หรือใต้ดิน(ศูนย์การค้า-ทางเดินใต้ดิน สถานีรถไฟ) เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ที่เกิดจากการระเบิด หรือซากสลักหักพัง **ย่อมมีประสิทธิภาพ**

**คำถามที่3.** ควรทำอะไรหากอยู่ในบ้านไม้

**คำตอบ** ถ้าในบริเวณใกล้เคียงมีอาคารที่แข็งแรงกว่า หรือ มีทางใต้ดิน ให้รีบไปที่นั่นทันที ในกรณีที่ไม่มี ควรถอยห่างจากหน้าต่าง ถ้าเป็นไปได้ให้หลบในห้องที่ไม่มีหน้าต่าง

**คำถามที่4.** ข้อควรระวังหลังจากการหลบภัยในอาคารแล้ว

**คำตอบ** ควรอยู่ห่างจากหน้าต่าง เพราะเศษกระจก/วัสดุอันตรายที่เกิดจากการระเบิด อาจกระเด็นใส่ ถ้าเป็นไปได้ย้ายหลบในห้องที่ไม่มีหน้าต่าง

**คำถามที่5.** ขณะรับฟังข้อมูลข่าวสารของซีปนาวุธ กำลังอยู่ในรถยนต์ ควรทำอย่างไรบ้าง

**คำตอบ** อาจเกิดเพลิงไหม้จากน้ำมันรถ ควรหยุดรถ และออกจากรถ ขอให้ไปหลบภัยในอาคารที่แข็งแรง หรือทางใต้ดิน หากไม่มีสถานที่แบบนั้น ให้ออกจากรถ หากที่กำบังหลบภัย หรือหมอบลงกับพื้นและป้องกันศีรษะ

**คำถามที่6.** ควรทำอะไร หากออกจากรถยนต์แล้วอาจเกิดอันตราย

**คำตอบ** ในกรณีที่อยู่บนทางด่วน หากออกจากรถอาจเกิดอันตราย ให้อดรถในที่ปลอดภัย ก้มตัวลงให้ต่ำ คอยจนกว่าจะมีคำสั่งจากทางการ

**คำถามที่7.** หากซีปนาวุธ ตกลงมาในเขตพื้นที่ ควรปฏิบัติตนอย่างไร

**คำตอบ** การปฏิบัติตนแตกต่างกันตามชนิดของซีปนาวุธ ขอให้ฟังข่าวสารข้อมูล จากทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต

และปฏิบัติตามคำสั่งของทางการอย่างเคร่งครัดและไม่ตื่นตระหนก

**คำถามที่8.** ควรทำอะไร หากซีปนาวุธตกใกล้ตัว

**คำตอบ** การปฏิบัติตนขึ้นอยู่กับชนิดของซีปนาวุธ

- **กรณีที่อยู่นอกอาคาร:** ให้ปิดปากและจมูกด้วยผ้าเช็ดหน้า รึงหนี้ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด จากนั้นให้หนีหลบเข้าไปในอาคารที่ปิดมิดชิด

หรือหนีไปทางต้นลมให้เร็วที่สุด

- กรณีอยู่ในอาคาร: ปิดเครื่องดูดอากาศ ปิดหน้าต่าง  
และปิดช่องว่างบานประตู/หน้าต่างของห้องให้มิดชิดที่สุด